
sþ. 435. Fyrirspurnir. [235. mál]
I. Til dómsmálaráðherra um nefndarstörf um menntun fangavarða.

Frá Helga Seljan.

1. Hverjar eru helstu niðurstöður úr áliti þeirrar nefndar sem lauk störfum Í janúar
s. I. og fjallaði um menntun fangavarða?

2. Hvað hyggst ráðuneytið gera Í framhaldi af þessu Ítarlega nefndaráliti?

II. Til heilbrigðismála ráðherra um heilsugæslu á Þingeyri.

Frá Sighvati Björgvinssyni.

Hvenær má vænta þess, að læknir verði fenginn til þess að þjóna Þingeyrar-
læknisumdæmi?


